

ปั้น ดีใจสุด หมู บิ๊กแอส แต่งเพลงให้ ดิง “แพรวา-เอิร์ธ” ร่วมงานใน “หาเรื่องเจ็บตัว”



สมหวังยิ่งกว่าถูกหวย เมื่อความฝันของปั้น แปะชเชอร์ (Pun Basher) ศิลปินหนุ่มจากค่ายจีเน่ เร็คคอร์ดส (genie records) เป็นจริง หลังจากรับเมโลดี้เพราะๆจากพี่หมู บิ๊กแอส ศิลปินในดวงใจที่อยากร่วมงานมานาน จนเกิดเป็นเพลง “หาเรื่องเจ็บตัว” ซึ่งได้ น้องแพรวา ณิชากัทธ และ น้อง เอิร์ธ พีรพัฒน์ มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนชอบหาเรื่องจนได้เรื่อง ซึ่งปล่อยมาแล้วทั้งแบบออดิโอและแบบออฟฟิศเซี่ยล

“ตั้งแต่ฟังเพลงนาฬิกาตาย ผมก็คิดเสมอครับว่าอยากมีเพลงที่พี่หมู บิ๊กแอส แต่งเมโลดี้ให้ซักเพลงครับ ซึ่งจริงๆถือว่าพี่เค้าเป็นอาจารย์ก็ว่าได้ ถ้า 17 ปีที่แล้วไม่มีพี่หมูและพี่เอก ธเนศ คงไม่มีปั้น แปะชเชอร์ ในวันนี้ครับ จนเมื่อปีที่แล้วก็ได้เจอพี่หมูและได้บอกกับพี่เค้าไปแล้วพี่เค้าก็หายไปเกือบครึ่งปี จนวันหนึ่งพี่หมูส่งเมโลดี้มาให้ ฟังแล้วผมชอบท่อนฮุคมาก หลังจากนั้นก็ไปคุยเรื่องเนื้อเพลงกับพี่ป้อม สุรัชย์ พรพิमानแมน คนที่แต่งเพลง “เสียดายของ” เรียกว่ารู้จักกันมานานมาก พี่เค้ารู้จักตัวตนและเรื่องราวของผมมาตลอด พี่ป้อมบอกว่าผมชอบหาเรื่องเจ็บตัว รู้ทั้งรู้ว่าถ้ากลับไปคุยกับคนเก่าจะต้องเสียใจ ผมก็ยังดันทุรังกลับไป หรือว่าๆ ผมก็ชอบฟังเพลงออกหักให้เสียใจเล่น เรียกว่าชาติสม แต่ตอนนี้นิสัยเปลี่ยนไปแล้วนะ 555 ก็เลยเป็นที่มาของเพลง “หาเรื่องเจ็บตัว” ครับ แล้วก็เรียก นัส และ โอเม วงแปะชเชอร์ มาช่วยกันทำเพลงนี้ และได้คำแนะนำจากพี่กบ บิ๊กแอส ด้วยครับ ด้านดนตรีเพลงมีไม่มีท่อนโซโล่ นะครับ มีความบัลลาร์ดริค มีเสียงเปียโน กีตาร์โปร่ง ผมอยากให้มันเป็นเพลงที่ไม่มีความซับซ้อน ไม่ต้องมีคอร์ดอะไร มากครับ

นอกจากการได้เมโลดี้จากพี่หมูสมความตั้งใจแล้ว นางเอกมิวสิกวิดีโอ อย่าง น้องแพรวา ณิชากัทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ ก็เหนือความคาดหมายครับ ด้วยความที่ช่างภาพของผมชอบน้องแพรวา เค้าก็จะเปิดรูปน้องให้ดูบ่อยๆจนผมชอบตามเค้า แล้วอยู่น้องเค้าก็มารับเล่นมิวสิกวิดีโอให้ ดีใจมากครับ น้องเล่นเก่งและน่ารักมาก เวลาแฟนคลับมาขอถ่ายรูป น้องแพรวาก็ช่วยฝากชมมิวสิกวิดีโอให้ตลอด ส่วนน้องพระเอก เอิร์ธ พีรพัฒน์ วัฒนเศรษฐศิริ ก็เล่นดีครับ วันนั้นที่โลเคชั่นเป็นร้านซักอบรีด แต่เป็นช่วงที่เมืองไทยร้อนระอุมาก ต้องขอบคุณน้องๆ ที่ตั้งใจและเต็มที่กันมาก ส่วนผมแค่ไปถ่ายไลน์ซิงค์ พร้อมทรงผมใหม่ เกิดมาเพิ่งเคยตัดผม ไอ้ให้! รอนานมาก แต่ต้องทนครับ ก็อยากฝากเพลง “หาเรื่องเจ็บตัว” และมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยครับ ผมว่าเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่เชื่อว่าคนดูอาจจะสนใจครับ”

ลิงค์ <https://youtu.be/R2MioJr0IJ8>